



สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงวอชิงตัน
Office of Economic and Financial Affairs, Washington DC

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ

<http://oefa.thaiembdc.org>
e-mail: oefa@thaiembdc.org

วันที่ 29 กันยายน 2560

GDP สหรัฐฯ ในไตรมาส 2 ขยายตัวร้อยละ 3.1 สูงกว่าประมาณการครั้งก่อนหน้า

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผย ตัวเลขมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ประจำไตรมาส 2 ปี 2560 ประมาณการครั้งที่สามว่า ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.1 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าตัวเลขประมาณการครั้งที่สองที่ร้อยละ 3.0 ต่อปี หลังจากที่ GDP ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 ขยายตัวที่ร้อยละ 1.2 ต่อปี

สำหรับตัวเลข GDP สหรัฐฯ ในไตรมาส 2 ปี 2560 ที่ได้รับการปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.1 เป็นผลจากการปรับแก้ตัวเลขในส่วนของการลงทุนในสินค้าคงคลังของภาคเอกชน ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจาก 0.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในประมาณการครั้งที่สอง เป็น 4.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมแล้ว การขยายตัวของเศรษฐกิจยังคงเดิม ทั้งนี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 นี้ มีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดในรอบ 2 ปี โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญจากการใช้จ่ายผู้บริโภคซึ่งคิดเป็นสัดส่วนใหญ่ที่สุดของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 3.3 ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 นอกจากนี้การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นมาตรวัดการใช้จ่ายของภาคธุรกิจ ขยายตัวในอัตราที่แข็งแกร่งต่อเนื่องจากไตรมาสแรก อย่างไรก็ตาม จากผลกระทบของพายุเฮอริเคนฮาร์วีและเออร์มาคาดว่า จะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัวลงชั่วคราวในไตรมาสที่ 3 โดยคาดว่าอัตราการขยายตัวจะอยู่ในช่วงร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 2 แต่จะกลับมาขยายตัวดีขึ้นในช่วงสิ้นปีและช่วงต้นปีหน้า เนื่องจากมีการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากพายุ

Gary Cohn กล่าวว่า แผนปฏิรูปภาษีจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวเหนือร้อยละ 3 และช่วยชดเชยรายได้จากการปรับลดภาษีที่ขาดหายไป

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 นาย Gary Cohn ผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติของสหรัฐฯ กล่าวให้สัมภาษณ์ต่อสำนักข่าว CNBC ว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ และกลุ่มแกนนำของรีพับลิกันเชื่อว่า แผนปฏิรูปภาษีที่มีการปรับลดอัตราภาษีทั้งในส่วนของบุคคลและธุรกิจนั้น จะดึงดูดให้หลายธุรกิจกลับเข้ามาดำเนินงานในสหรัฐฯ และส่งผลให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะอยู่ที่ระดับเหนือร้อยละ 3 อย่างยั่งยืน โดยส่วนหนึ่งมาจากการปฏิรูปภาษีดังกล่าวและการตัดลดกฎระเบียบลง ทั้งนี้รายได้จากการขยายตัวของเศรษฐกิจจะช่วยชดเชยรายได้ในส่วนที่ขาดหายไปจากการปรับลดภาษี และการปรับลดภาษีดังกล่าวจะไม่ส่งผลให้การขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้น

ประธาน Fed สาขาบอสตัน สนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจร้อนแรงในอนาคต

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 นาย Eric Rosengren ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) สาขาบอสตัน ได้กล่าวสุนทรพจน์ว่า การยกเลิกนโยบายผ่อนคลายการเงินอย่างสม่ำเสมอและค่อยเป็นค่อยไปนั้น ถือเป็นเรื่องที่เหมาะสม และเป็นการลดความเสี่ยงไม่ให้เศรษฐกิจตกอยู่ในภาวะที่ร้อนแรงเกินไปในวันข้างหน้า เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากทิศทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจมีความเสี่ยงที่จะขยายตัวร้อนแรงจนเลยจุดที่เรียกว่า "ยังยืน" ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้ราคาสินทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้น หรืออาจหนุ่ถอนอัตราเงินเฟ้อให้พุ่งขึ้นเหนือระดับเป้าหมายของ Fed ที่ร้อยละ 2

ทั้งนี้ความคิดเห็นของนาย Rosengren เป็นไปในทิศทางเดียวกับนาง Janet Yellen ประธาน Fed ที่กล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า เป็นเรื่องที่เหมาะสมหาก Fed จะเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไป ถึงแม้ว่าเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จะยังอยู่ในทิศทางที่ไม่แน่นอนก็ตาม ซึ่งถ้อยแถลงของนาง Yellen ส่งผลให้ตลาดเงินคาดการณ์ว่า Fed อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธ.ค.

ตลาดเงินตลาดทุนในสหรัฐฯ

Market Data	Last	Day's change
ตลาดหุ้น		
S & P 500	2,510.06	+0.12%
DJ Industrials	22,381.20	+0.18%
Nasdaq Comp	6,453.45	+0.00%
ตลาดพันธบัตร		
US 2 yr Treas Bd (Yield)	1.45%	-1.36%
US 10 yr Treas Bd (Yield)	2.31%	+0.00%
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน		
EUR/USD	1.1784	-0.03%
USD/JPY	112.31	-0.03%

Data Note: ข้อมูลตลาดพันธบัตรจาก US Treasury Department ณ 16.00 น. U.S. Eastern Time

ข้อมูลตลาดหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยนจาก Wall Street Journal ณ 16.00 น. U.S. Eastern Time

- ดัชนีหลักในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ต่างปิดเพิ่มขึ้น โดยได้แรงหนุนจากการการเพิ่มขึ้นของหุ้นบริษัท McDonald's และการที่นักลงทุนมีความหวังว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะสามารถผลักดันแผนปฏิรูปภาษีให้ประสบความสำเร็จ